

**ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG  
HUYỆN ỦY TÂN YÊN**

\*

Số -CV/HU

V/v đẩy mạnh vận động, phát triển đối tượng  
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

Tân Yên, ngày tháng 5 năm 2023

- Kính gửi:*
- UBND huyện,
  - Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
  - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
  - Bảo hiểm xã hội huyện,
  - Bưu điện huyện,
  - Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

Sau một thời gian triển khai “Tháng cao điểm” vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn huyện, cơ bản các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện được đẩy mạnh, tính đến ngày 18/5/2023, trên địa bàn huyện có 79 người dân tham gia BHXH tự nguyện mới, lũy kế có 4.231 người dân tham gia, các xã đạt tỷ lệ từ 50% chỉ tiêu tháng cao điểm trở lên như: Lam Cốt (73,1%), Quang Tiến (50%). Tuy nhiên, bên cạnh sự cố gắng để đạt được kết quả trên vẫn còn tồn tại như: Số lượng người không tiếp tục tham gia còn nhiều; phần lớn các xã không vận động được người dân tham gia, kết quả thấp (có danh sách chi tiết kèm theo), một số đơn vị đạt thấp như: Việt Ngọc, Ngọc Thiện, Lan Giới, Phúc Hòa (không có người dân tham gia mới), thị trấn Cao Thượng, An Dương, Tân Trung, thị trấn Nhã Nam, Quế Nham (mới vận động được 01 người); Liên Sơn, Cao Xá, Ngọc Vân (mới vận động được 02 người); Phúc Sơn, Song Vân, Đại Hóa (mới vận động được 03 người); Ngọc Châu, Việt Lập (mới vận động được 04 người)...

Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chưa sát sao trong tổ chức thực hiện; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các xã, thị trấn chưa chặt chẽ; đặc biệt là có những nơi còn hạn chế, không tổ chức hội nghị, không vận động được người dân tham gia; tổ chức dịch vụ thu - Bưu điện chưa chủ động trong công tác phối hợp với UBND xã, thị trấn, chưa quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc kiểm điểm kết quả thực hiện so với chỉ tiêu giao đối với cán bộ nhân viên Bưu điện, cộng tác viên thu; công tác tuyên truyền của một số đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) chưa được hiệu quả; mức thù lao chi trả cho nhân viên thu thấp, không tạo được động lực cho nhân viên; nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách BHXH tự nguyện còn chưa được đầy đủ...

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và duy trì đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện” và chỉ tiêu năm 2023, Thường trực Huyện ủy yêu cầu:

### 1. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn:

Đảng ủy các xã, thị trấn, trực tiếp là đồng chí bí thư đảng ủy - trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai “Tháng cao điểm” đến nay; chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhất là đối với những địa phương có tỷ lệ đạt thấp so với chỉ tiêu được giao. Trên cơ sở đó, xác định nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong “Tháng cao điểm” và năm 2023 trên địa bàn là một trọng tâm công tác của địa phương, của đồng chí bí thư đảng ủy trong năm. Căn cứ chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong “Tháng cao điểm” nghiêm túc lãnh đạo, tăng cường các biện pháp để chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao; thực hiện kiểm điểm tiến độ gắn với chế độ giao ban hằng tuần của đảng ủy, thường trực đảng ủy xã, thị trấn.

Giao chỉ tiêu cụ thể cho các đoàn thể của đơn vị, các thôn, tổ dân phố, phân công thành viên ban chỉ đạo, cán bộ phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả vận động của thôn, tổ dân phố được giao phụ trách. Định kỳ họp Ban chỉ đạo xã (02 lần/tuần trong tháng cao điểm) để kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đoàn thể, thành viên ban chỉ đạo, nhân viên thu, đồng thời nắm chắc những tồn tại, hạn chế, khó khăn để có hướng chỉ đạo kịp thời.

Đối với các xã chưa tổ chức Hội nghị tuyên truyền trong “Tháng cao điểm”: Phối hợp với BHXH huyện, Bưu điện huyện khẩn trương tổ chức Hội nghị trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện; bảo đảm trong đợt cao điểm, mỗi xã, thị trấn tổ chức ít nhất 01 hội nghị tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện tại các thôn, tổ dân phố. Các xã đã tổ chức hội nghị tuyên truyền tiếp tục tích cực triển khai tổ chức các Hội nghị tại các thôn trên địa bàn xã. Báo cáo kết quả vận động về Ban chỉ đạo huyện 01 lần/tuần (trước 15h30’ thứ 4 hằng tuần).

2. Các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH tự nguyện.

Liên đoàn lao động huyện chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện cho đoàn viên, người lao động. Phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở vận động ít nhất 01 đoàn viên (chưa tham gia BHXH bắt buộc) hoặc người thân của đoàn viên công đoàn tham gia BHXH tự nguyện.

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện, Huyện đoàn chỉ đạo phân đầu mỗi tổ chức xã, thị trấn vận động từ 05 hội viên hoặc người thân của hội viên trở lên trong tháng cao điểm tham gia BHXH tự nguyện.

**3. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện** chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; chỉ đạo trên hệ thống tuyên truyền từ huyện đến cơ sở về việc triển khai các văn bản chỉ đạo, quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện về các nội dung trên. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động; tăng cường tin, bài, thời lượng phát sóng từ đài truyền thanh huyện đến cơ sở về các chế độ, chính sách BHXH tự nguyện.

**4. BHXH huyện** chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trong triển khai nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn. Tổng hợp, báo cáo kết quả vận động (chi tiết từng xã, thị trấn), đồng thời đề nghị biểu dương các địa phương làm tốt và kiến nghị, đề xuất (nếu có) với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện qua Ban chỉ đạo huyện (trước 13h00' thứ 5 hằng tuần). Ban chỉ đạo huyện kịp thời báo cáo, đề xuất với Thường trực Huyện ủy tại hội nghị giao ban hằng tuần.

**5. Bưu điện huyện** tăng cường công tác phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị trên cơ sở dữ liệu người chưa tham gia BHXH tự nguyện tiềm năng theo địa bàn; tổ chức các hình thức đối thoại tư vấn trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện; quyết liệt, nỗ lực cao nhất hoàn thành chỉ tiêu đã ký kết hợp đồng với BHXH huyện.

Tổng hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Bưu điện tỉnh Bắc Giang để tìm giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện “Tháng cao điểm” và chỉ tiêu năm 2023. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện (BHXH huyện) trước 10h00' thứ Năm hằng tuần.

**6. Các đồng chí Huyện ủy viên, thành viên Ban chỉ đạo** thực hiện chính sách BHXH, BHYT của huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các đơn vị được phân công phụ trách. Trực tiếp làm việc với các đơn vị được giao phụ trách gắn với chế độ đi cơ sở (duy trì thực hiện ít nhất 01 lần/tuần trong “Tháng cao điểm”) để nắm bắt tình hình, tăng cường đôn đốc triển khai thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn, chú trọng chỉ đạo tăng cường hình thức tổ chức Hội nghị trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện, vận động nhân dân tham gia đạt kết quả cao nhất.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới cán

bộ, giáo viên và người lao động; phần đầu mỗi trường học vận động ít nhất 01 người lao động (chưa tham gia BHXH bắt buộc) hoặc người thân của cán bộ, giáo viên và người lao động tham gia BHXH tự nguyện trong “Tháng cao điểm”.

7. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp kết quả, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gắn với đánh giá thi đua người đứng đầu trong năm; đưa nội dung này vào hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tổng kết phong trào thi đua hằng năm.

8. Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá kết quả, triển khai thực hiện, báo cáo Thường trực Huyện ủy theo quy định.

***Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện./***

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy,
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**

**Đinh Đức Cảnh**